



ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN XUÂN LỘC

BIỂU TỔNG HỢP

**Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận
huyện Xuân Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023**

(Kèm theo báo cáo số....., ngày... tháng... năm 2023)

Biểu số 2a

- Tổng số hộ dân trên địa bàn huyện: 52.961 hộ dân vùng nông thôn (14 xã)
- Tổng số được lấy ý kiến: 37.200 hộ (đạt tỷ lệ 70,24%).
- Tổng số ý kiến hài lòng: 37.167/ 37.200 hộ (đạt tỷ lệ 99,91%);
- Tổng số ý kiến không hài lòng: 33/ 37.200 hộ (đạt tỷ lệ 0,09%);
- Ý kiến khác (nếu có):..... hộ (tỷ lệ.....%).

TT	Nội dung tiêu chí	Hài lòng		Chưa hài lòng		Lý do chưa hài lòng	Giải trình
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thông báo rộng rãi đến người dân	37.086	99,69	114	0,30	Triển khai chậm, chưa thông báo rộng rãi trong nhân dân	UBND huyện và UBND các xã đã thực hiện niêm yết hồ sơ tại trụ sở UBND các xã, đồng thời đã tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của huyện xã.
2	Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, có hệ thống biển báo, đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, đạt quy chuẩn phù hợp với quá trình đô thị hóa	37.036	99,56	164	0,44	Một số tuyến đường chưa dc bê tông hóa; chưa liên thông, liên kết giữa các tuyến; một số tuyến đường hư hỏng chậm được sửa chữa, Biển báo trên các tuyến đường hư hỏng nhiều chưa được thay thế, một số tuyến đường không có hệ thống mương thoát nước	UBND huyện, các xã tiếp tục triển khai thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn theo kế hoạch đề ra, đối với các tuyến đường bị hư hỏng sẽ có lộ trình sửa chữa trong thời gian tới. Đối với các tuyến đường giao thông tại các ấp, UBND xã sẽ thực phối hợp với phòng KTHH triển khai thực hiện khi đảm bảo kinh phí đối ứng của người dân.

<p>3</p> <p>Hệ thống thủy lợi được duy trì và nâng cấp thường xuyên. Đảm bảo các yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai</p>	<p>37.048</p>	<p>99,59</p>	<p>152</p>	<p>0,41</p>	<p>Hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh; còn thiếu nước tưới vào mùa khô; Hệ thống thoát nước nhiều khi bị tắc nghẽn, một số hộ dân còn xả thớt rác, phân chuồng ra đường công thoát nước. Hệ thống thủy lợi chưa được duy trì và nâng cấp thường xuyên.</p>	<p>UBND xã phối hợp với đơn vị nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, hệ thống mương thoát nước trên các tuyến đường. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh, ko xả, thoát ra môi trường gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh</p>
<p>4</p> <p>Hệ thống điện được đảm bảo an toàn và mỹ quan</p>	<p>37.032</p>	<p>99,55</p>	<p>168</p>	<p>0,45</p>	<p>Đường dây điện còn chằng chịt, chông chéo và lòng thông, cây xanh che phủ đường điện nên thiếu mỹ quan và chưa đảm bảo an toàn. Hệ thống đèn đường ở một số tuyến đường chưa đảm bảo. Đường điện sinh hoạt cho người dân vùng sâu, vùng xa chưa đảm bảo.</p>	<p>Tiếp tục kiến nghị Điện lực xử lý đảm bảo an toàn và mỹ quan. Đồng thời vận động kinh phí sửa chữa hệ thống đèn đường tại các tuyến đường trên địa bàn.</p>
<p>5</p> <p>Người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; các di sản văn hóa của địa phương được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ; trường học và chất lượng giáo dục đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học nghề, bổ túc nâng cao kỹ năng sản xuất cho Nhân dân</p>	<p>37.090</p>	<p>99,70</p>	<p>110</p>	<p>0,30</p>	<p>Khi sử dụng thẻ BHYT điều trị tuyến trên còn qua nhiều cấp chuyển viện gây khó khăn cho người dân nhất là những gia đình khó khăn về phương tiện đi lại. Công tác khám, chữa bệnh BHYT còn nhiều bất cập, một số hộ dân không hài lòng nên chưa tham gia BHYT.</p>	<p>Theo quy định khi sử dụng thẻ BHYT điều trị tuyến trên bắt buộc phải chuyển tuyến đúng qui định. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện và các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân sử dụng Bảo hiểm y tế. Đồng thời kiến nghị với Cấp trên tăng cường hỗ trợ trang thiết bị y tế, mở các lớp và cử cán bộ y tế học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn phục vụ tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh tại địa phương.</p>

<p>Có hình thức hỗ trợ Nhân dân xây dựng sản phẩm OCOP; hình thành các sản phẩm thương mại điện tử trong quảng bá, mua bán các sản phẩm địa phương; các sản phẩm chủ lực được truy xuất nguồn gốc; xây dựng hiệu quả các trang thông tin quảng bá về văn hóa, du lịch và các sản phẩm của địa phương</p>	37.076	99,67	124	0,33	<p>việc hình thành các sản phẩm thương mại điện tử trong quảng bá, mua bán các sản phẩm địa phương chưa được thông báo rộng rãi đến người dân nên nhiều người chưa được biết đến.</p> <p>Chưa đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, được mùa mất giá. Sản phẩm OCOP hình thành nhưng chưa rộng khắp, nhiều sản phẩm chưa có thương hiệu dẫn đến giá cả không ổn định.</p>	<p>Huyện đã phối hợp với các ngành đưa 100% sản phẩm OCOP của huyện lên hệ thống sàn giao dịch điện tử để giới thiệu, quảng bá. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân trong việc hình thành các vùng sản xuất lớn, tập trung về các loại cây trồng chủ lực, đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số để bán các sản phẩm chủ lực của địa phương, từ đó nâng cao thu nhập cho hộ sản xuất, kinh doanh.</p>
<p>Chất thải rắn được thu gom, xử lý theo quy định; không có các điểm ùn ứ chất thải sinh hoạt tại các khu vực công cộng; môi trường làng nghề an toàn không gây ô nhiễm; các khu dân cư được trồng nhiều cây xanh; có các mô hình về bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả</p>	37.018	99,51	182	0,49	<p>Phân loại rác thải chưa đạt. Công tác thu gom rác thải chưa đảm bảo thời gian, gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.</p> <p>Tình trạng vứt rác bừa bãi còn xảy ra.</p> <p>Một số trang trại chăn nuôi còn gây ô nhiễm không khí, một số còn hệ chăn nuôi heo, bò, dê trong khu dân cư gây ô nhiễm. Công ty Cù Lao Xanh gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.</p>	<p>UBND các xã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức phân loại rác thải tại nguồn, đăng ký thu gom và xử lý rác, giữ gìn vệ sinh, môi trường tại khu vực dân cư cũng như sản xuất.</p> <p>UBND các xã sẽ làm việc với HTX thu gom rác thải về lịch thu gom đúng qui định về thời gian.</p> <p>Tiếp tục thực hiện di dời các hộ chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.</p> <p>Đồng thời Kiến nghị ngành cấp trên kiểm tra xử lý tình trạng ô nhiễm của các công ty, doanh nghiệp, trang trại còn gây ra tình trạng ô nhiễm.</p>



	<p>Cảnh quan môi trường đảm bảo sáng- xanh- sạch- đẹp; người dân được đảm bảo sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung</p>	36.985	99,42	215	0,58	<p>Cây xanh chưa được trồng đồng bộ trên các tuyến đường. Một số tuyến đường chưa có đèn chiếu sáng. Một số khu dân cư chưa có nước máy sinh hoạt.</p>	<p>Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉnh trang cảnh quan các tuyến đường về cây xanh, đèn thấp sáng, hàng rào đảm bảo mỹ quan. Làm việc với công ty cấp nước tiếp tục phủ hệ thống nước máy về các khu dân cư chứ có hệ thống nước máy sinh hoạt</p>
8	<p>Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kết nối điện tử từ huyện đến các xã. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trái pháp luật trong Nhân dân; các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự được giải quyết và xử lý triệt để</p>	37.116	99,77	84	0,23	<p>Tình hình ANTT chưa đảm bảo, mất trật tự về nghiêm, tiếng ồn và tình trạng đua xe trái phép còn xảy ra. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã xử lý giải quyết hồ sơ cho dân còn chậm, chưa giải quyết đúng thời gian quy định (Xuân Hưng, Xuân Tâm).</p>	<p>Công an các xã thực hiện nghiêm công tác trực và tuần tra, nhắc nhở theo Kế hoạch đề ra góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền giáo dục và cảm hóa các đối tượng như thanh thiếu niên, người lười, tù tha về thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Công tác xử lý hồ sơ đôi khi còn chậm do một số nội dung mang tính chất phức tạp, cần có sự phối hợp nhiều ngành để xử lý.</p>
10	<p>Về tổng thể, Ông/Bà hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương như thế nào?</p>	37.167	99,91	33	0,99	<p>Công tác xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới cần phải cố gắng hơn nữa. Chưa đạt như mong muốn</p>	<p>UBND huyện phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân phối hợp với địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo các ngành tthucwvj hiện tốt các nội dung tiêu chí phụ trách.</p>
	Tổng cộng (*)	37.055	99,61	145	0,39		

Người tổng hợp

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

() Trung bình 9 nội dung (từ nội dung 1 đến nội dung 9).*



